



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 5 เมษายน 2563

เรื่อง

1. ก.เกษตรฯ บูรณาการทุกหน่วยงานสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ย้ำสินค้าเกษตร...
2. ล้วง ลึก ผ่าผลประโยชน์ “ไขไก่”
3. ภาพข่าว: คัดข่าวกรองคน: มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563
4. ครบรอบ 128 ปี
5. วางเป้าพัฒนาภาคการเกษตร
6. คอลัมน์: บ.ก.ตอบจดหมาย
7. ปีกตุ้ส่งเกลี้ยงบทุกกระทรง20%
8. ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: ส่งทุนฯถึงบ้าน
9. นายกาสั่งหน่วยงานเกาะติดภัยแล้ง
10. ค่ำมลพิษ'เชียงใหม่'ขึ้นที่1โลก นายกาจี้'ก่อนช.'ทำแผนแก้แล้ง

สื่อ

- มติชน (กรอบบ่าย)
thansettakij.com
เดลินิวส์
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)
แนวหน้า
มติชน
มติชน (กรอบบ่าย)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

จากหนังสือพิมพ์ มติชน (กรอบข่าย)

ฉบับที่ : 15366 หน้า : 6 (ล่างขวา)

หัวข้อข่าว : ก.เกษตรฯ บูรณาการทุกหน่วยงานสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ย้ำสินค้าเกษตร...

ก.เกษตรฯ บูรณาการทุกหน่วยงานสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ย้ำสินค้าเกษตรและอาหารไม่ขาดแคลน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคต่างๆของประเทศไทย รวมถึงความกังวลและความเชื่อมั่นในการมีอาหารและสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการอุปโภคบริโภคในประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ได้อนุญาตสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลผลผลิตสินค้าเกษตรแบบรายจังหวัด โดยลงถึงระดับตำบลในสินค้าพืช และระดับอำเภอในสินค้าปศุสัตว์และประมง ทั้งนี้ สศก. ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อสำรวจและจัดทำเป็นชุดข้อมูลสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะร่วมสนับสนุนการวางแผนด้านนโยบายของแต่ละจังหวัดในการตรวจสอบปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีภายในจังหวัด สามารถบริหารจัดการสินค้าและกระจายสินค้าให้ถึงมือประชาชนในจังหวัดได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนคนไทยมั่นใจว่ามีอาหารสำหรับบริโภคอย่างเพียงพอ และลดความตื่นตระหนกในการซื้อสินค้ากักตุนเกินความจำเป็น



จากการติดตามสถานการณ์ของ สศก. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าเกษตรและอาหารยังมีเพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศอย่างแน่นอน และยังสามารถรักษาระดับการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง โดยหาหนทางถึงสถานการณ์การส่งออก



สินค้าเกษตรสำคัญไทย เช่น ทุเรียน และมังคุด ซึ่งผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดในช่วงนี้ ยังคงสามารถส่งขายไปตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีนที่กำลังทยอยเปิดด่านชายแดน หลังจากสถานการณ์คลี่คลาย และประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนา-19 นอกจากนี้ การส่งออกข้าว และอาหารสำเร็จรูป ยังมีความต้องการซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการค้าส่งออกสินค้าเกษตร 2 เดือนของไทยไปตลาดโลก ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2563 รวมมูลค่า 179,011 ล้านบาท สินค้าส่งออกสำคัญที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหารทะเล ข้าว น้ำตาล อาหารสำเร็จรูปอื่นๆ และผลไม้ โดยตลาดสำคัญยังคงเป็นอาเซียน 46,638 ล้านบาท รองลงมา คือ ตลาดจีน 29,055 ล้านบาท ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ

ด้านนางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก.

กล่าวเสริมว่า สถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของโลก ส่งผลให้หลายประเทศดำเนินมาตรการปิดด่านพรมแดนทางบกและระงับการขนส่งคนและสินค้า ทั้งทางบกและทางอากาศ อาจส่งผลกระทบต่อให้การส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรตามเส้นทางบกและอากาศลดลง และเปลี่ยนเป็นขนส่งทางเรือมากขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและการตรวจรับรองคุณภาพความปลอดภัย



ของสินค้าเกษตรไทย เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของตลาดต่างประเทศ ช่วยผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยให้มีปริมาณและมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการไทย เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ และเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไป

คัด ข่าว กรอง คน



มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบทุนการศึกษาแก่นบุตร-ธิดาสมาชิกชมรมช่างภาพการเมืองประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย เมทินท์ เอี่ยมสะอาด ชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง และคณะกรรมการ ร่วมด้วย ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



☑ ครบรอบ 128 ปี...นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 128 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 1 เม.ย. 63 โอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานราชการภายนอกด้วย

วางเป้าพัฒนาภาคการเกษตร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมียุทธศาสตร์ด้าน การเกษตร ตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ ระยะ 20 ปี มีเป้าประสงค์ คือ เกษตรกร การเกษตร อาทิ แนวทางการตลาดนำการผลิต หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง สถาบัน การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การบริหารจัดการ เกษตรกรมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ ขางพาราทั้งระบบ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรมีคุณภาพตรงตามความต้องการของ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการ ตลาด กระทรวงเกษตรฯ จึงมีนโยบายพัฒนาระบบ ผลิต การบริหารจัดการการประมงอย่างยั่งยืน การ การบริหารจัดการภาคการเกษตรมาปฏิบัติอย่าง จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 77 เป็นรูปธรรมในหลากหลายมิติ อาทิ การปรับปรุง จังหวัด การจัดทำศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ การ กฎระเบียบด้านการเกษตรให้ทันสมัยสอดคล้อง จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาวิกฤติ กับสถานการณ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง การ ภัยแล้งระดับชาติ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์และ พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ โดยจะหมึก สร้างภูมิคุ้มกันของเมืองบนฐานแนวคิดเกษตร กำล้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ และพืชสวน นำไปสู่เมืองแห่ง Green-city ส่ง เอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน เสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศ ประกันราคาสินค้าเกษตร ส่งเสริมการจำหน่าย ชาติเป็นที่ตั้ง บนหลักความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการ และสามารถตรวจสอบได้.



ไขไก่เพียงพอกับการบริโภค

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด

สมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง ขอชี้แจงสถานการณ์ไก่ไข่ในขณะนี้ว่า ปัญหาไข่ไก่ขาดแคลนก่อนหน้านี้เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ประกอบกับกระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบจับกุมและดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายไข่ไก่ทั่วประเทศที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคา ขายไข่ไก่ในราคาแพง และมีพฤติกรรมกักตุนสินค้า ทำให้ผู้ค้าไม่กล้าถกจ่าย โอกาสและผู้บริโภคมีความเข้าใจในสถานการณ์และเริ่มซื้อไข่ไก่ในปริมาณที่เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน ทั้งนี้สมาคมและผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงทุกคนยังคงร่วมมือกันบริหารจัดการการเลี้ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีผลผลิตไข่ไก่เพียงพอต่อการบริโภคของคนไทย และยืนยันว่าไข่ไก่จะไม่ขาดแคลน ตลอดจนกำชับให้สมาชิกสมาคมดูแลราคาไข่ไก่ที่หน้าฟาร์มให้เป็นไปตามที่ตกลงกับกระทรวงพาณิชย์คือไม่ให้เกิน 3 บาทต่อฟอง และเกษตรกรได้ยึดอายุแม่ไก่ไข่ขึ้นกรงออกไปตามแต่ละฟาร์มเห็นว่าเหมาะสม จากเดิมที่กำหนดให้ปลดแม่ไก่ขึ้นกรงที่อายุ 80 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการ

ปัจจุบันทุกภาคทั่วประเทศนอกจากจะเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ทำให้แม่ไก่ไข่ไข่ลดลงประมาณ 10-15% และอากาศเช่นนี้ส่วนใหญ่ไข่จะมีแต่นขนาดเล็กถึงเล็กประมาณเบอร์ 3-4-5 เท่านั้น จากปกติมีไข่ไก่ 6 ขนาด คือเบอร์ 0 ใหญ่สุด - เบอร์ 5 เล็กสุด ส่งผลให้เกษตรกรขายไข่ได้ราคาตกลงตามไปด้วย เมื่อผนวกกับต้นทุนที่สูงขึ้นจากค่าน้ำที่ต้องซื้อ ซึ่งน้ำมีหลายราคาตามคุณภาพของน้ำ และยังมีค่าไฟที่เพิ่มขึ้นจากการต้องเปิดระบบน้ำฟุ้งเพื่อลดความร้อนภายในโรงเรือน

รวมถึงระบบน้ำและพัดลมระบายอากาศของโรงเรือนอีแวน ช่วงนี้เกษตรกรทุกคนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น จากค่าน้ำค่าไฟที่เพิ่มขึ้นประมาณ 5-10 สตางค์ต่อฟอง จึงขอให้ผู้บริโภคเข้าใจเกษตรกรด้วย

ทั้งนี้อากาศร้อนจัดโดยเฉพาะในบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ส่งผลให้แม่ไก่ไข่มีความเครียด กินอาหารได้น้อยและให้ผลผลิตไข่น้อยลงจากปกติ ที่สำคัญภาวะแล้งทำให้เกษตรกรหลายพื้นที่ต้องซื้อน้ำมาใช้ในฟาร์ม ทั้งนี้ให้แม่ไก่กิน รวมถึงน้ำที่ใช้สำหรับฉีดพ่นละอองฟุ้งตามโรงเรือนเลี้ยงไก่และบนหลังคาโรงเรือนเพื่อลดความร้อนให้ไก่ไข่ได้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ขอแสดงความนับถือ

นางพเยาว์ อริกุล

นายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง

ข้อเรียกร้องให้รถเมล์ฟรี

เรียน บ.ก.

เรื่องเปิดเดินรถเมล์ฟรี ป้องกัน พนักงานกว่าหมื่นคนติดเชื้อโควิด-19 ตอนนี้ก๊อปปี้หน้าไปถึงไหนแล้ว ก็เห็นด้วยประเด็นนี้เนื่องจากกระเป๋าตังค์ต้องหยิบจับเงินทอนเงินอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าจะมีการป้องกันสวมถุงมือแล้วก็ตาม จะให้รถประเภทไหนรถร้อนหรือรถปรับอากาศ ขอเสนอว่าถ้าเป็นรถร้อนก็ให้บริการฟรีไป แต่ถ้าเป็นรถปรับอากาศก็ให้เสียค่าบริการ เป็นทางเลือกสำหรับผู้ใช้บริการ ช่วงนี้จะมีผู้โดยสารน้อยลงถือว่าลดความเสี่ยงไปได้เช่นกัน

ด้วยความเคารพ

เด่น

ตอบ คุณเด่น

ก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจพนักงานเก็บค่าโดยสารในภาวะโควิด การไม่เก็บเงินคงจะช่วยให้ได้มาก แต่ก็ยังเป็นเพียงข้อเรียกร้องของฝ่ายพนักงาน

บิ๊กตุ๋นส่งเกลี้ยงบทุกกระทรวง20%

6.6แสนล.-ลดยอดเงินกู้ 7เม.ย.ส่ง'3พรก.'เข้าครม. พิษโควิดเตะฝุ่น6.5ล.คน

'ศักดิ์สยาม'เผย ครม.นัดพิเศษ สั่งทุกกระทรวงหั่นงบเพิ่มเป็น 20% รวมยอด 6.6 แสนล้าน (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

เกลี้ยงบ

'บิ๊กตุ๋น'สั่งทุกกระทรวงคิงบ20%

เมื่อวันที่ 4 เมษายน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา ได้มีมติ ให้แต่ละกระทรวงไปทบทวนปรับลดงบประมาณของแต่ละหน่วยงานเพิ่มจากเดิมให้ปรับลด 10% เพิ่มเป็น 20% เพื่อนำเงินงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ในการช่วยเหลือและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้น ตนได้สั่งการให้ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคม เร่งดำเนินการและไปดำเนินการตกลงในการจัดทำแผนปรับลดงบประมาณกับสำนักงานงบประมาณภายในสัปดาห์หน้า

"ในส่วนของงบประมาณของกระทรวงคมนาคมที่ได้รับในปีงบประมาณ 2563 ประมาณ 1.7 แสนล้านบาท หากมีการปรับลด 20% ก็จะเป็นวงเงินประมาณ 3.4 หมื่นล้านบาท และหากรวมกับทุกกระทรวงที่ปรับลดลงในอัตราเดียวกันก็จะมียอดเงินถึงประมาณ 6.6 แสนล้านบาท จากงบประมาณรวม 3.3 ล้านล้านบาท ซึ่งส่วนนี้ก็จะไปลดทอนในการกู้ยืมเงินได้ส่วนหนึ่ง"

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า เรื่องนี้กระทรวงคมนาคมไม่ได้ขัดข้องอะไร และให้แต่ละหน่วยงานไปปรับวิธีการให้สอดคล้องกับการปรับลดงบ

ประมาณ และทำการตกลงกับสำนักงานประมาณ เป็นงบประมาณผูกพัน 2 ปีคือปี 2563-64 โดยการปรับลดจะไม่กระทบต่อการบริหารจัดการโครงการลงทุนพื้นฐานตามแนวทางที่วางไว้ พร้อมกันนี้อาจต้องมีการทบทวนแนวทางการลงทุนโครงการของรัฐ โดยเฉพาะการนำแนวทางร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชน (พีพีพี) มาใช้มากขึ้น และอาจมีการขอตีปรับเงื่อนไขใหม่ เช่น ระยะเวลาสัญญาโครงการเพิ่มจากเดิม 30 ปี เป็น 40-50 ปี หรือปรับเงื่อนไขผลตอบแทนที่ยังคงให้ประโยชน์กับชาติ เป็นต้น

กระทรวงศก.รับลูกนโยบาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสอบถามไปยังผู้บริหารกระทรวงต่างๆ ทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น ถึงมติ ครม.ให้ปรับลดงบประมาณปี 2563 ที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย เพิ่มจาก 10% เป็น 20% นั้น ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนหารือในแต่ละหน่วยงานว่ามีโครงการใดที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างและอะไรที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างก็ให้เลื่อนระยะเวลาไปก่อน โดยให้ยึดเรื่องความช่วยเหลือผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เป็นอันดับแรก

เร่งทำแผนพ.ร.ก.กู้เข้าครม.7เม.ย.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก ครม.นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 3 เมษายน มีมติอนุมัติในหลักการพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ถูกเงิน จำนวน 3 ฉบับ แบ่งเป็น พ.ร.ก.กู้เงินของกระทรวงการคลัง 1 ฉบับ และ พ.ร.ก.ให้อำนาจจนาการแห่งประเทศไทย (อปท.) ปลดปล่อยดอกเบี้ยต่ำพิเศษ (ชอฟด์ไลน์) 2 ฉบับ และเพื่อให้ทันต่อการใช้มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จึงให้กระทรวงการคลังและ อปท.เร่งจัดทำรายละเอียดเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 เมษายนนี้ให้ทัน เพื่อให้มาตรการได้ใช้ได้ในเดือนเมษายน พฤษภาคม และมีมิถุนายน 2563

ทั้งนี้ กรอบวงเงินที่รัฐบาลเตรียมนำมาใช้เยียวยานั้นประเมินไว้ 9-10% ของจีดีพี หรือประมาณ 1.68 ล้านล้านบาท โดยจะเป็นวงเงินที่นำมาจาก 3 ส่วน คือ การตัดงบประมาณของแต่กระทรวงและหน่วยงานในสังกัดราชการทั้งหมด 20% ส่วนที่สองมาจาก อปท.ใช้อำนาจปล่อยชอฟด์ไลน์ ให้กับภาคการเงินนำไปช่วยเหลือภาคธุรกิจต่อไป ส่วนที่สาม จะเป็นการกู้ของกระทรวงการคลัง เพื่อใช้ในการเยียวยาประชาชนและดูแลให้มีกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเน้นให้เศรษฐกิจเพียงพอใน 3 เดือนข้างหน้าไม่ให้หยุดชะงัก

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งจัดทำรายละเอียดในการกู้เงินและพิจารณาประกอบกับเงินอีก 2 ส่วนที่จะนำมาจากการตัดงบประมาณราชการ และการใช้อำนาจ อปท.ปล่อยชอฟด์ไลน์ โดยจะเร่งดำเนินการตามนโยบายนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ต้องการให้นำเสนอรายละเอียดบางส่วนในการกู้เงินและใช้เงินตามแผนงานต่างๆ ภายในวันที่ 7 เมษายนนี้

หนุนใช้บสร้างงานมากกว่าแจก

นายอภิสิทธิ์ พิษานนท์ ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจสิ่งทอหัตถ์พื้ยอกแบบและการก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีรัฐบาลจะออก พ.ร.ก.กู้เงิน 1.68 ล้านล้านบาท เพื่อสู้วิกฤตโควิด-19 นั้น ไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจากไม่รู้ว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหนอย่างไร แต่การใช้เงินนี้อยากให้ใช้หรือช่วยคนที่มีปัญหาหรือได้รับผลกระทบจริงๆ และให้ได้ประโยชน์สูงสุด วิธีการหนึ่งคือการให้คนมีรายได้ย่อมมีคุณค่า คือรัฐควรจะมีการจ้างงานหรือหางานให้คนที่ตกงานเหล่านี้มีงานทำแทนการแจกเงิน

"อย่างกรณีการลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท ซึ่งลงทะเบียนเกือบถึง 20 ล้านคนนั้นมองว่าอาจมีคนที่ไม่มีความสามารถเข้ามาลงทะเบียนด้วย แม้ว่ากระทรวงการคลังจะเปิดให้มีการลงทะเบียนถอนรายชื่อแล้ว เชื่อว่าคงไม่มาถอนกันทั้งหมด เพราะบางคนไม่รู้หรือบางคนก็ไม่อยากทำ เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง" นายอภิสิทธิ์กล่าว

จางรายวันงานเฉพาะด้าน

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า สำหรับงานที่รัฐบาลควรจัดจ้างคือ การชุดต่อชุดสระในหมู่บ้านที่ตัวเองทำนักรอยู่ เพื่อรองรับน้ำในช่วงฤดูฝน โดยดำเนินการ

แบบเหมาจ่ายไม่ต้องผ่าน จังหวัด หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คือการจ้างงานตรงด้วยการเปิดให้ลงทะเบียนและรัฐแจกจ่ายงานว่า

แต่ละหมู่บ้านควรมีบ่อหรือสระขนาดไหน แล้วจ่ายเงินเหมาเป็นก้อนเพื่อให้ไปจ่ายค่าแรงในกลุ่มคนงานที่ร่วมกันทำงาน ซึ่งรัฐและประชาชนจะได้ประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีงานซ่อมถนนในหมู่บ้าน โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปดูแล หรือแม้แต่การระดมคนไปดับไฟป่าที่เป็นปัญหาอยู่ในภาคเหนือขณะนี้ หรือนำแรงงานไปแปรรูปผลไม้ ที่กำลังออกสู่ตลาดและนำไปให้รัฐบาลขายให้

“การแจกเงินโดยวิธีการจ้างงานจะทำให้คนเห็นคุณค่าของเงินและรัฐ จะได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพราะแจกเงินฟรีๆ อย่างที่ทำอยู่นั้น เมื่อผู้ได้รับเงินใช้จ่ายหมดแล้ว ก็ยังต้องแบมือขอเงินต่อ และตีไม่ตีจากกลับมาตำรัฐบาลอีกว่าแจกน้อยเกินไป รัฐบาลควรจ้างให้ประชาชนตกปลาเพื่อหาปลาเองไม่ใช่แจกปลา พอปลาหมดประชาชนก็อดอยากอีก แต่หากให้ตกปลาเองจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้” นายอภิรักษ์กล่าว

นายอภิรักษ์กล่าวว่า พร้อมกันนี้ รัฐต้องเตรียมความพร้อมในการขึ้นการลงทุนหลังจากวิกฤตผ่านพ้นไปแล้วด้วย โดยเร่งนำโครงการลงทุนของภาครัฐออกมาโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนเพื่อเดินหน้าลงทุนต่อไป อย่าปล่อยให้เงินไปตามยถากรรม โดยรัฐจะต้องหามาตรการมาจูงใจมาให้เอกชนตัดสินใจลงทุนด้วย

ขอผ่อนผันแรงงานต่างด้าว

นายอภิรักษ์กล่าวว่า ส่วนภาคแรงงานนั้นในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะรักษาแรงงานและพนักงานเอาไว้ เพราะแรงงานฝีมือเหล่านี้จะต้องใช้เวลาฝึกฝนค่อนข้างนาน จึงต้องประคองให้ยาวนานที่สุด คาดว่าหากมีแรงงานได้รับผลกระทบคงไม่มี หากเป็นพนักงานที่นึ่งทำงานในสำนักงานเชื่อว่าน่าจะมิได้รับผลกระทบประมาณ 2,000 คน แต่หากเป็นแรงงานจากผู้รับเหมาตรงน่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 10,000 คน แต่หากรวมอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องซึ่งมีทั้งแรงงานต่างด้าวและผู้รับเหมาช่วงไปด้วยเชื่อว่าน่าจะได้รับการกระทบประมาณ 70,000 คน

“เรื่องแรงงานนั้นได้มีการนำเสนอกกระทรวงแรงงานไปแล้วอยากให้มีการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่มีบัตรอยู่แล้ว เมื่อเหตุการณ์คลี่คลายก็ให้ผ่อนผันให้กลับมาทำงานได้ โดยไม่ต้องไปขออนุญาตใหม่ และไม่ต้องไปเสียค่าธรรมเนียมใหม่ภายในปี 2563 หากไม่ดำเนินการลักษณะนี้เชื่อว่าแรงงานที่กลับไปยังประเทศของตัวเองแล้ว อาจกลับมาทำงานอีกครั้งไม่หมด จะเป็นปัญหาภาค

ธุรกิจได้ และหากได้คนใหม่มาแทนคนเดิมก็ต้องใช้เวลาฝึกค่อนข้างนาน” นายอภิรักษ์กล่าว

เร่งออกประกาศรับรองเลื่อนประชุม

แหล่งข่าวจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยว่า อยากให้กรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ออกประกาศให้บริษัทจดทะเบียนเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นทางการแทนจดหมายเวียนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เพราะการทำจดหมายเวียนแค่ขอความร่วมมือไม่ให้จัดประชุมเท่านั้น พบว่าขณะนี้หลายบริษัทได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น แม้ว่าโรงแรมจะปิดไปแล้วก็ตาม เพราะการจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้นค่อนข้างเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ แม้จะไม่จัดในโรงแรมแต่สามารถจัดในห้องประชุมของบริษัทได้ แต่อาจมีพื้นที่ไม่ใหญ่พอ และระบบคัดกรองอาจไม่เข้มงวดพอ เพราะการประชุมแต่ละครั้งจะมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 100 คน ไม่รวมพนักงานและผู้บริหารของบริษัท

“อยากให้กรมธุรกิจการค้าและ ตลท.รีบออกประกาศเรื่องนี้โดยเร็ว แคจดหมายเวียนขอความร่วมมือไม่มีน้ำหนักมากพอ อยากให้มีประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันปัญหาอีกทางหนึ่ง” แหล่งข่าวกล่าว

ประเมินตงงานพุ่ง6.5ล้านคน

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) กล่าวว่า จากไวรัสโควิด-19 เริ่มระบาดในไทยมานานกว่า 2 เดือน เริ่มส่งผลกระทบต่อการทำงานในคาดว่า ในเดือนมีนาคมต่อเนื่องถึงเดือนเมษายน 2563 จะมีคนตงงานไม่น้อยกว่า 6.5 ล้านคน จากปกติสถิติคนว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติสูงสุดไม่เกิน 5 แสนคน เนื่องจากเขานับจาก 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์คือ ถ้าทำงาน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แม้ไม่ได้รับค่าจ้างก็ตาม ถือว่าไม่ตงงาน ซึ่งไทยเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรม ดังนั้นทำให้อัตราการว่างงานที่ภาครัฐประเมินอยู่ในระดับที่ต่ำ เพราะแค่ถือจอบไปนา ไปสวน ถือว่ามีงานทำแล้ว

“ตัวเลข 6.5 ล้านคนมาจาก เช่น แรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2.75 ล้านคน ลูกจ้างที่ถูก

ปิดกิจการโดยคำสั่งรัฐ เช่น ลูกจ้างในร้านค้า ร้านอาหาร ในห้าง ประมาณ 1 ล้านคน ร้านค้ารายย่อย 8.4 แสนคน แผงลอย 9 หมื่น ร้านนวดแผนโบราณ ร้านเสริมสวย 3.7 แสนคน ร้านอาหาร 2.1 แสนคน แรงงานในอุตสาหกรรมรถยนต์ปิดชั่วคราวหลายแสนคน นอกจากนี้มีแรงงานเด็กจบใหม่ 5 แสนคนจบใหม่ คนตงงานสะสม 4 แสนคน” นายธนิตกล่าว

หวังรัฐคุมไวรัสจบใน1เดือน

นายธนิตกล่าวว่า ตัวเลขตงงานสูงขึ้นเรื่อยๆ คงต้องรอดูว่าไวรัสโควิด-19 จะจบอย่างไร หากสามารถจบได้เร็วภายใน 1 เดือนธุรกิจน่าจะฟื้นตัวได้เร็ว แต่ถ้าจบช้าลากยาวไปอีกหลายเดือน การฟื้นตัวจะล่าช้ามากขึ้น เพราะขณะนี้ภาคท่องเที่ยวหายไปถึงเกือบหมด คนไทยไม่เที่ยว ต่างชาติเข้ามาไม่ได้ ดังนั้นรัฐบาลต้องใช้ยาแรงในการควบคุมไวรัส การประกาศเคอร์ฟิว ต้องเข้มงวด เพราะไม่อย่างนั้นอุตสาหกรรมคงต้องปิดอีกหลายกลุ่ม จากขณะนี้ โรงงานผลิตรถยนต์ของ 6 ค่ายรถยนต์ประกาศปิดตัว 1 เดือน ถ้าไวรัสยังไม่จบเศรษฐกิจยังไม่ฟื้น คงจะปิดต่อเนื่องยาวกว่า 1 เดือน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ ต้องปิดตัวตามโรงงานผลิต ซึ่งตัวเลขงานอาจจะสูงกว่าที่ประเมินไว้ข้างต้น

นายธนิตกล่าวว่า นายจ้างไม่อยากให้คนออกพยายารักษาแรงงานไว้ หากเศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วทำให้ธุรกิจฟื้นตัวได้ แต่ดูแล้วยังไม่สบาย เพราะการแพร่ระบาดครั้งนี้เกิดขึ้นทั่วโลก การส่งออก การท่องเที่ยวที่เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยกระทบหมด สหประชาชาติ (ยูเอ็น) ประกาศแล้วว่าการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจโลก ถดถอยรุนแรง ต่ำที่สุดตั้งแต่เคยเป็นมาในอดีต

จีรัฐดูแลสภาพคล่องรายเล็ก

นายธนิตกล่าวว่า สิ่งสำคัญขณะนี้ของภาคธุรกิจคือสภาพคล่องผู้ประกอบการ การที่รัฐเตรียมออกมาตราการเยียวยาในระยะที่ 3 วงเงิน 1.6-1.7 ล้านล้านบาท คาดว่าจะเข้าช่วยดูแลประชาชนและธุรกิจได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งมาตรการระยะที่ 1 และ 2 ใช้เงินรวมกัน 5.258 แสนล้านบาท มีสินเชื่อกว่า 2 แสนล้าน แต่ธุรกิจรายเล็กยังเข้าไม่ถึงธนาคารนำเสนอให้แต่รายใหญ่ เพราะกลัวเรื่องหนี้เสีย

“แม้รัฐมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนไปก่อนหน้าจากธนาคารออมสิน 1.5 แสนล้านบาทดอกเบี้ย 2% ต่อปี ลูกกว่าที่ธุรกิจไปกู้แบงก์ก็ต้องเสียดอกเบี้ย 7-8% ต่อปี แต่เงื่อนไขการปล่อยกู้ของธนาคารต่างๆ ยังมีเงื่อนไข เช่น ต้องมีผลประกอบการที่ดี มียอดขาย ซึ่งทำให้เอสเอ็มอีรายเล็กยังเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ได้ ดังนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องผ่อนเกณฑ์เงื่อนไขการกู้เงิน รวมถึงต้องบรรษัทสินเชื่อขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (บสย.) เข้ามาเพิ่มวงเงินค้ำประกันเช่น 50% จากเดิมค้ำประกันไม่เกิน 30% เพื่อให้ธนาคารกล้าปล่อยกู้” นายธนิตกล่าว

ลูกหนี้ธ.ก.ส.เฮได้พักต้น-ดอก

นายอภิรักษ์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็

เผยว่า ตามที่รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีนโยบายให้สถาบันการเงินดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ธ.ก.ส. จึงได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยมีกระแสเงินสดสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันและบรรเทาปัญหาการขาดสภาพคล่องของผู้ประกอบการ โดยพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 3 เดือน (เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน) โดยอัตโนมัติให้กับลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อที่มีกำหนดชำระเป็นรายเดือน ซึ่งลูกค้าต้องมีสถานะเป็นหนี้ปกติ หรือค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 และไม่ถูกจัดชั้นเป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) ทั้งในส่วนของบริษัท บุคคล ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ครอบครัวทุกกลุ่มอาชีพ

สำหรับประเภทของสินเชื่อที่ได้รับความช่วยเหลือ ได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน ได้แก่ โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐ โครงการสินเชื่อสวัสดิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 1 และ 2 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท) ที่ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ได้แก่ โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐ

โครงการสินเชื่อสวัสดิการ สปสช. และสินเชื่อที่ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน และโครงการสินเชื่อ SME เกษตร วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท เฉพาะสัญญาที่มีกำหนดชำระเป็นรายเดือนระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อที่สาขา

เลิกขอรับ5พันแล้ว1.3แสนคน

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยมติการเปิดให้ยกเลิกการลงทะเบียนรับเงินชดเชยผ่าน www.

เราไม่ทิ้งกัน.com เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากกรอกข้อมูลคลาดเคลื่อน ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนยกเลิกเป็นวันแรก ว่ายอดผู้ลงทะเบียนยกเลิกมีจำนวน 70,425 ราย จากยอดผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 23.99 ล้านราย นับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม-4 เมษายน เวลา 12.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดเวลา 18.00 น. ยอดลงทะเบียนเพิ่มเป็น 24.1 ล้านคน ส่วนยกเลิกลงทะเบียน 1.3 แสนคน

ไอเอ็มเอฟชี้ศก.โลกดิ่งเหว

นางคริสตาลีนา กอร์เกียว่า กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เตือนถึงผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ว่าจะทำให้เศรษฐกิจโลกชะงักงันและตกอยู่ในภาวะถดถอยที่จะเลวร้ายยิ่งกว่าเมื่อครั้งเกิดวิกฤตการณ์การเงินโลกเมื่อทศวรรษก่อนหรือช่วงปี ค.ศ.2008-2009 และเรียกช่วงเวลานี้ว่าเป็น “ช่วงเวลาอันมืดมนที่สุดของมนุษยชาติ”

นางกอร์เกียว่ากล่าวเตือนในระหว่างแถลงข่าวร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อวันที่ 3 เมษายน เรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วดำเนินการความพยายามเพิ่มมากขึ้นในการช่วยเหลือตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาเพื่อให้อัตราฟื้นตัวจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสาธารณสุขจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

จีนร่วมมืองดดอกเบี้ยเงินกู้

“นี่คือวิกฤตการณ์ที่ไม่เหมือนครั้งไหน เรา กำลังเห็นเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะชะงักงัน และเรากำลังอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งเลวร้ายกว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งก่อน” นางกอร์เกียว่ากล่าว และว่า ไอเอ็มเอฟกำลังทำงานร่วมกับธนาคารโลก และยูเอชซีเพื่อเรียกร้องให้จีนและประเทศที่เป็นเจ้าหนี้อื่นๆ ระบุการเก็บดอกเบี้ยจากประเทศยากจนอย่างน้อย 1 ปี จนกว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากไวรัสโคโรนา-19 จะลดลง ซึ่งจีนให้ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ โดยขณะนี้มากกว่า 90 ประเทศ หรือเกือบครึ่งหนึ่งของสมาชิกไอเอ็มเอฟ 189 ประเทศ ที่ร้องขอเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจากไอเอ็มเอฟเพื่อรับมือกับโควิด-19

นายเดวิด มัลพาสส์ ประธานธนาคารโลก กล่าวว่า นอกจากผลกระทบด้านสาธารณสุขจากการแพร่

ระบาดของโควิด-19 แล้ว โลกกำลังเผชิญกับการถดถอยครั้งใหญ่ ทั้งนี้ เขาเห็นว่าการพักชำระหนี้ น่าจะเริ่มต้นขึ้นได้ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ เพื่อช่วยให้ประเทศยากจนมีสภาพคล่องมากขึ้น ระหว่างการพักชำระหนี้ ธนาคารโลกและไอเอ็มเอฟ จะร่วมกันประเมินสถานะหนี้สินของประเทศต่างๆ รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการขอลดหย่อนหนี้กับประเทศหรือหน่วยงานที่ให้กู้ยืมต่อไป

ราคาน้ำมันปรับขึ้นต่อเนื่อง

ด้านราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องอีกในวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา หลังองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออก (โอเปค) จะหารือกับประเทศสมาชิกรวมถึงรัสเซีย ซึ่งทำให้หลายฝ่ายคาดหวังว่าสงครามราคาน้ำมันน่าจะยุติลงเร็วๆ นี้ โดยล่าสุดราคาน้ำมันเบรนท์ ทะเลเหนือปรับขึ้นมา 16.4% ปิด 34.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันเวสต์เท็กซัสปรับขึ้น 14.1% มาอยู่ที่ 28.99 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ขณะที่กลุ่ม 77 ซึ่งเป็นองค์การความร่วมมือของประเทศกำลังพัฒนาในสหประชาชาติและจีน ได้เรียกร้องให้ยุติการค้าคว่ำบาตรฝ่ายเดียวต่อประเทศกำลังพัฒนาในระหว่างวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 เนื่องจากจะเป็นอุปสรรคต่อความพยายามที่จะรับมือกับการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: อาทิตย์ 5 เมษายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14222

Col.Inch: 34.17

Ad Value: 30,753

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: ส่งทุนฯถึงบ้าน

หน้า: 4(ล่างขวา)

PRValue (x3): 92,259

คลิป: ชาว-ดำ

บุคคล แนวหน้า



ส่งทุนฯถึงบ้าน : อดุลกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร - ธิดา สมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งในปีนีใช้วิธีมอบทุนการศึกษาในรูปแบบการโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกโดยตรง โดยมี นราพัฒน์ แก้วทอง ผช.รว.เกษตรและสหกรณ์, เมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด, ชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมงาน ที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฯสั่งหน่วยงานเกาะติดภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 4 เมษายน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและปริมาณน้ำทั่วประเทศขณะนี้ เนื่องจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทช. ระบุว่า ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศมีอากาศร้อน บางพื้นที่ยังมีน้ำน้อยปกติไปจนถึงน้ำน้อยระดับวิกฤต โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปติดตามสถานการณ์แล้ว โดยจากการหารือในที่ประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช. ได้มีการให้เร่งรัดการดำเนินโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำปี 2562/63 ให้เป็นไปตามแผน

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย

ช่วยเหลือพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งกำลังประสบวิกฤตภัยแล้งอยู่ในขณะนี้ จึงมอบหมายให้กรมชลประทาน ดำเนินการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนตามมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มาตรการที่ 8 ด้วยการปูแผ่น PE ในคลองน้ำแดง ท้ายท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์-อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ไปลงอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ปัจจุบันการปูแผ่น PE ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และได้เริ่มส่งน้ำลงคลองน้ำแดง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 ปริมาณน้ำดังกล่าวจะไหลลงอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และจะส่งต่อไปยังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตามลำดับต่อไป การดำเนินการดังกล่าว เป็นการนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ มาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม ในพื้นที่อีอีซี จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพิ่มขึ้นวันละ 120,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้มีน้ำเพียงพอใช้เวลาถึงต้นฤดูฝนนี้

ค่ำมลพิษ'เชียงใหม่'ขึ้นที่1โลก นายกฯจี'กอนช.'ทำแผนแก้แล้ง

เชียงใหม่ค่ำฝุ่นควันพุ่งขึ้นเป็นพื้นที่อันตรายด้านมลพิษอันดับ 1 ของโลก ผู้ว่าฯประชุมพบจุดความร้อน 5 อำเภอ (อ่านต่อหน้า 8)



เจริญฤทธิ์
สงวนสัตย์

ค่ำมลพิษ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงย่ำแย่ต่อเนื่อง ค่ำฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน มีผลกระทบต่อสุขภาพ ต่อเนื่องทุกวันตลอดระยะ 2 เดือนที่ผ่านมา ค่ำมลพิษทางอากาศอยู่ในระดับที่รุนแรง โดยยังไม่สามารถควบคุมการเผาป่าได้ จากการตรวจสอบด้วยแอปพลิเคชัน AirCMI พบว่าหมอกควันในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้งวดฤกษ์ โดยค่ำฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงสุด ณ เวลา 9.00 น. อยู่ที่ อ.เวียงแหง วัดได้ 700 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่แอปพลิเคชัน AirVisual ระบุว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่อันตรายทางด้านมลพิษอันดับ 1 ของโลก มีค่ำฝุ่นละอองขนาดเล็กสูง 287 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากระดับคุณภาพอากาศดังกล่าว ประชาชนทุกกลุ่ม ควรสวมหน้ากากที่กันฝุ่นจึงงดออกจากบ้าน งดทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด โดยเปิดเครื่องฟอกอากาศ หรืออยู่ในพื้นที่เซฟตี้โซนเนื่องจากวันนี้ ในพื้นที่ที่มีความกดอากาศกดทับลงมา สภาพลมอ่อน ทำให้อากาศไม่ยกตัว ไม่สามารถพัดพาเอาฝุ่นควันที่สะสมมากในพื้นที่ออกไปได้

ขณะที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ รายงานจุดความร้อน หรือ Hotspot จากรบบ VIIRS ตามข้อมูล GISTDA จำนวน 438 จุด อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 204 จุด ป่าอนุรักษ์ 229 จุด เขต ส.ป.ก. 5 จุด

อย่างไรก็ตาม เมื่อคืนวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา ชุดปฏิบัติการตำบลแม่สาบ อ.ฝาง นำโดยนายกียอดแสง กำนันตำบลแม่สาบ ร่วม อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่ม สก.แม่ฮ้อย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.39 (แม่เหล็ก)จับกุมตัว นายชวลา พระพร อายุ 25 ปี ราษฎร บ้านเด่นหลวง หมู่ที่ 13 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมอุปกรณ์ของกลาง ไฟแช็ค 5 อัน เทียนไข 1 ห่อ น้ำมัน 1 ขวด กระเป๋าเป้สะพาย 1 ใบ บริเวณป่าด้านทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือ บ้านสันป่าช้า หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ อำเภอแม่ฮ้อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายชวลา ยอมรับว่าเป็นผู้กระทำการเผาป่า และ กระทำมาหลายครั้งแล้วด้วยความคึกคะนอง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา กระทำความผิดฐาน เผาป่า อันเป็นการทำให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ เผาป่าภายในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานกระทำหรือละเว้นการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ช่วงเช้านวันที่ 4 เมษายน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อนมากที่สุด 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แจ่ม 69 จุด เชียงดาว 65 จุด เวียงแหง 47 จุด แม่แตง 39 จุด และอำเภอจอมทอง 37 จุด ตามลำดับ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายเจริญฤทธิ์กล่าวว่า ขอให้แต่ละอำเภอตรวจสอบจุดความร้อนแล้วเร่งปรับแผนเพื่อลดจุดความร้อนในพื้นที่ และรายงานผลการปฏิบัติงานความคืบหน้าทุกระยะ เน้นย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการกำลังทุกภาคส่วน ลงพื้นที่เข้าไปสำรวจการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในหมู่บ้านรวมทั้งใช้หอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังชุมชนให้ทราบอย่างทั่วถึง ควบคุมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะพื้นที่ก่อนฝนที่ทำการในเขตป่าไม้ หากพบว่ามีการเผาเกิดขึ้นจะต้องเพิกถอนสิทธิทันที พร้อมทั้งกำชับให้ทุกอำเภอรายงานการแจ้งความดำเนินคดีทุกพื้นที่ที่มีเหตุที่เกิดไฟ และติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานความคืบหน้ามายังศูนย์บัญชาการจังหวัดให้ทราบผลทุกระยะ

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

ค่ำมลพิษ

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จำนวน 6 จุดดับไปแล้วทั้งหมดและเกิดขึ้นใหม่ใกล้เคียงจุดเดิม 1 จุดเป็นการไหม้ต่อไม้ขนาดใหญ่ กระจายเป็นจุดๆ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการควบคุมและเฝ้าระวังในพื้นที่แล้ว พร้อมทั้งมีรถน้ำสแตนบายเพื่อสนับสนุนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งผู้ว่าฯเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับบริเวณดอยสุเทพ-ปุย เป็นอย่างมาก กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตามและตรวจสอบสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีการเกิดขึ้น อากาศยานทั้ง ย.ม.1-17 ของกองทัพ พ.ก. KA32 สามารถขึ้นปฏิบัติการได้ทันที พร้อมทั้งได้สั่งการให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวน ในการปิดล้อมบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเส้นทางขึ้นดอยสุเทพทุกเส้นทางตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถบริหารจัดการกำลังพลที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 จำนวน 80 นาย เข้าปฏิบัติการลาดตระเวนป้องกันพื้นที่เสี่ยงและฝังตัวอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าโดยรอบดอยสุเทพ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นช่องโหว่รอยต่อตามเขาของอำเภอแมริม เพื่อเพิ่มการป้องกันไม่ให้เกิดไฟในพื้นที่ซ้ำซากอีก

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและปริมาณน้ำทั่วประเทศขณะนี้ เนื่องจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทช. ระบุว่า ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศมีอากาศร้อน บางพื้นที่ยังมีน้ำน้อยปกติ ไปจนถึงน้ำน้อยระดับวิกฤต โดย

นายกรัฐมนตรีได้ย้่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปติดตามสถานการณ์แล้ว โดยจากการหารือในที่ประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช. ได้มีการให้เร่งรัดการดำเนินโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาระบาดแล้งน้ำปี 2562/63 ให้เป็นไปตามแผน ประเมินสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำ และจัดเตรียมแผนปฏิบัติการรองรับสถานการณ์น้ำในกรณีปริมาณน้ำไม่เพียงพอถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63 รวมถึงลดถึงให้จัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนการเพาะปลูกพืชในฤดูฝนปี 2563 ตรวจสอบสภาพอากาศชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ และสถานีโทรมาตร เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำปี 2562 ให้แล้วเสร็จในฤดูฝนนี้ โดย กอนช. ได้มอบ GISTDA ตรวจสอบปริมาณวัชพืชและผักตบชวาในแม่น้ำคูคลอง และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานหน่วยปฏิบัติจัดทำแผนกำจัดวัชพืช

นางนฤมล กล่าวว่า สำหรับการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง 23 จังหวัด กระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค 84,000 ลิตรใน จ.น่าน นครพนม ชัยภูมิ ลพบุรี และ จ.ภูเก็ต ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ชุดเจาะบ่อบาดาลแล้ว 1,148 บ่อ สูบน้ำ 71.93 ล้าน ลบ.ม. ซ่อมแซมประปาบาดาล 241 แห่ง และแจกจ่ายน้ำสะอาด 15.42 ล้านลิตร นอกจากนี้ กรมชลประทานได้สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรใน จ.ลำปาง นครราชสีมา บุรีรัมย์ และจ.นครศรีธรรมราช

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายช่วยเหลือพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งกำลังประสบวิกฤตภัยแล้งอยู่ในขณะนี้ จึงมอบหมายให้กรมชลประทาน ดำเนินการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนตามมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มาตรการที่ 8 ด้วยการปูแผ่น PE ในคลองน้ำแดง ท้ายท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์-อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ไปลงอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ปัจจุบันการปูแผ่น PE ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และได้เริ่มส่งน้ำลงคลองน้ำแดง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 ปริมาณน้ำดังกล่าวจะไหลลงอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และจะสูบต่อไปยังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตามลำดับต่อไป การดำเนินการดังกล่าวเป็นการนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ มาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม ในพื้นที่ออีชี จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพิ่มขึ้นวันละ 120,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้มีน้ำเพียงพอใช้เวลาลงต้นฤดูฝนนี้

นายปณิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เปิดเผยว่า

กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศโดยประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนและอาจเกิดพายุฤดูร้อนได้ เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมตอนบนของประเทศ ประกอบกับมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ขยายมาทางตะวันออกของภาคอีสาน ทำให้บางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อน ลูกเห็บและลมกรรโชกแรงได้ ขอให้ประชาชนระมัดระวังด้วย สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงมีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 10 หน่วย ขึ้นบินปฏิบัติการ ประกอบด้วย หน่วยฯ พิษณุโลก ลพบุรี ราชบุรี ขอนแก่น อุดรธานี บุรีรัมย์ นครราชสีมา จันทบุรี หัวหิน และหน่วยฯ สุราษฎร์ธานี ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรบางส่วนของ จ.นครสวรรค์ สระบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยภูมิ ขอนแก่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครราชสีมา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ และสุราษฎร์ธานี พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อน จำนวน 8 แห่ง อ่างเก็บน้ำ จำนวน 6 แห่ง เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับ

พื้นที่โครงการพัชรสุธาธารนุรักษ์ พื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง และบรรเทาหมอกควันไฟป่าบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และ จ.สุราษฎร์ธานี

นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ขอเสนอ 5 ข้อ ในการจัดการปัญหาไฟป่า เพื่อที่จะไม่ต้องเสียสละชีวิตของคนที่ต้องเป็นด่านหน้าในการสู้ไฟป่าอีกต่อไป คือ 1.ใช้ดาวเทียมตรวจสอบจุดไฟไหม้ (Hot Spot) ปัจจุบันไทยใช้ข้อมูลดาวเทียมของนาซาที่โคจรผ่านไทยจำนวน 3 ดวงคือ TERRA AQUA และ SUOMI NPP อธิบายคือ กล้องที่ติดอยู่บนดาวเทียมทั้งสามตัวนี้เป็นกล้องระบบ MODIS และ VIIRS ซึ่งกล้อง VIIRS จะคมชัดกว่า MODIS (แต่หน่วยงานราชการมักใช้ภาพจาก MODIS) 2.ขอข้อมูลดาวเทียมจากประเทศอื่นๆ เพื่อความละเอียดและความถี่ในการสำรวจของดาวเทียม เช่น กล้อง ASTER ที่ญี่ปุ่นติดบนดาวเทียมนั้นมีความละเอียดกว่าสองตัวข้างต้นมาก (VIIRS และ MODIS) สามารถถ่ายเห็นแหล่งต้นกำเนิดไฟได้ 3.ใช้โดรนบินเพื่อชี้พิกัดแทนการเดินเท้าสำรวจ ไฟป่าในฤดูร้อนเช่นน้ำมันลามเร็วมาก ทุกวันนี้เชียงใหม่ใช้วิธีเดินเท้าลาดตระเวนตลอดวัน วิธีแบบนี้คนมีเท่าไรก็ไม่พอ ลีนเปลืองกำลังคนและเสี่ยงต่อชีวิตมากเกินไป 4.เข้าดับไฟทันทีโดยเฮลิคอปเตอร์ รถมอเตอร์ไซค์วิบาก หรือเดินเท้า ฯลฯ เมื่อได้พิกัด GPS จากโดรน การดับไฟก็จะทันเวลา 5.บูรณาการและเอาข้อมูลจริงระหว่างหน่วยงานมาพูดในการประชุม ข้อนี้สำคัญที่สุดคือเราต้องนำความจริงมาพูดกัน เพื่อหาทางดับไฟป่าให้เร็วที่สุด